

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ

Công tác xuất nhập khẩu thành phố trong 9 tháng đầu năm 1984 gặp nhiều khó khăn hơn các năm trước, Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố và các ngành tuy có nhiều cố gắng, nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt thấp ; nguồn hàng xuất khẩu tại thành phố chưa được chỉ đạo tập trung, giá mua một số mặt hàng tăng vọt. Nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu đưa vào sản xuất, kinh doanh quay vòng vốn rất chậm. Việc đầu tư tạo nguồn hàng xuất khẩu trên địa bàn quận, huyện thành phố chưa được triển khai tốt. Khả năng đóng góp tiền đồng Việt Nam cho ngân sách thành phố còn hạn chế ; tổ chức bộ máy của Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố và ngành ngoại thương thành phố hoạt động chưa có hiệu quả, trong khi đó nợ nước ngoài tăng hơn các năm 1982, 1983.

Để triển khai Nghị quyết 6 của Trung ương và Nghị quyết 4 của thành phố vào công tác xuất nhập khẩu, tạo chuyển biến và mở ra một bước phát triển trong ngành ngoại thương thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố nêu một số ý kiến chỉ đạo như sau :

I- Vai trò, vị trí công tác xuất nhập khẩu thành phố và phương hướng phần đầu.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật của cả nước và khu vực phía Nam. Thành phố có phát triển mới thúc đẩy cả khu vực phát triển. Trong hoàn cảnh từ nền sản xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, con đường phát triển và đi lên của thành phố tất yếu phải thông qua công tác xuất nhập khẩu ; ngoại thương thành phố phát triển chậm, tức là xây dựng thành phố chậm. Vì vậy, một trong các yêu cầu cấp bách hàng đầu hiện nay của thành phố là phải tập trung củng cố, phát triển công tác xuất nhập khẩu làm cho công tác xuất nhập khẩu phù hợp với vai trò, vị trí của thành phố. Mục tiêu dự kiến của thành phố là đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu đủ trang trải cho nhu cầu sản xuất và đời sống của thành phố, để từ đó phát triển sản xuất và nâng cao được đời sống.

Với phương hướng, mục tiêu nói trên, ngành ngoại thương thành phố phải được củng cố thêm về mặt tổ chức ; bộ máy của Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố phải gọn nhẹ, nhanh nhạy, luôn luôn đi trước một bước ; phấn đấu đặt chân đứng lâu dài ở thị trường nước ngoài. Cơ chế xuất nhập khẩu cần rất linh hoạt, có chính sách khai thác được các tiềm năng xuất khẩu của thành phố và khu vực. Trước mắt, cần lập lại trật tự sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố và quan hệ hợp tác với các tỉnh một cách vững chắc và ổn định.

II- Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố.

1. Hiện nay, Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố có 3 nhiệm vụ quan trọng sau đây :

a) Thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị và Thông báo 12/TV của Ban Thường vụ Thành ủy, kiên quyết tập trung thống nhất đầu mối kinh doanh và giao dịch xuất nhập khẩu của thành phố đối với thị trường nước ngoài.

b) Tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu thành phố trên các mặt: thị trường, thương nhân, mặt hàng, giá cả quản lý các phương thức kinh doanh của các đơn vị thành phố có liên quan về xuất nhập khẩu.

c) Tổng công ty xuất nhập khẩu là đơn vị tổng hợp kế hoạch xuất nhập khẩu của ngành ngoại thương thành phố để Ủy ban Kế hoạch đưa vào kế hoạch cân đối chung của thành phố. Từ đó Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố chỉ đạo, thúc đẩy, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu của các đơn vị có liên quan về xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho công tác xuất nhập khẩu phát triển nhanh chóng và ổn định.

2. Các công ty, xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố, các công ty của các ngành các Công ty cung ứng quận, huyện...đều là những đơn vị chủ lực về kinh doanh, sản xuất tạo chân hàng xuất khẩu của thành phố. Nghị quyết 6 của Trung ương đã cho phép mở ra và tạo quyền chủ động cho các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố cần phải tăng cường, củng cố quyền chủ động kinh doanh của các Công ty, xí nghiệp sản xuất, nâng cao chất lượng và mở rộng được nguồn hàng xuất khẩu, đưa cơ cấu sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu của thành phố lên tỷ lệ 70-80% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Các đơn vị cơ sở được quyền chủ động về kế hoạch và tự chủ về tài chính – trong đó được hạch toán kinh tế độc lập có vốn kinh doanh ngoại tệ, đầu tư tạo nguồn hàng xuất khẩu trong phạm vi cho phép và được cân đối quỹ hành hóa nhập khẩu kịp thời phục vụ sản xuất – kinh doanh của đơn vị.

- Về mặt hàng thủy hải sản : trước mắt Tổng công ty xuất nhập khẩu cần tổ chức thu mua nắm toàn bộ mặt hàng này, quản lý chặt chẽ giá cả chất lượng sản phẩm xuất khẩu. Việc hình thành công ty hay xí nghiệp liên hợp đông lạnh của thành phố, giao Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố cùng các ngành quản lý nghiên cứu, nếu xét cần có thể cho thành lập công ty hoặc xí nghiệp liên hợp để tạo điều kiện chủ động trong kinh doanh sản xuất, hợp tác với các tỉnh và tổ chức khai thác thu gom hàng thủy hải sản trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu về thủy hải sản.

- Về mặt hàng nông sản: cần phân công tổ chức kinh doanh, đầu tư sản xuất cho phù hợp. Đối với xí nghiệp quốc doanh chế biến hàng nông sản xuất khẩu thuộc Sở Nông nghiệp, cần phân công chăm lo đầu tư khai thác hàng nông sản ở các huyện ngoại thành. Công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu cần tập trung giải quyết tốt quan hệ hợp tác với các tỉnh.

- Về mặt hàng công nghệ phẩm, thủ công mỹ nghệ: giao trách nhiệm cho các đồng chí Giám đốc Sở công nghiệp, Chủ nhiệm Liên hiệp xã thủ công nghiệp, Giám đốc Công ty thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm xuất khẩu nghiên cứu việc tổ chức và phân công, phân cấp trong tình hình hiện nay giữa các xí nghiệp của Sở Công nghiệp, Liên hiệp xã ngành, Công ty công nghệ phẩm xuất khẩu, Công ty thủ công mỹ nghệ tổng hợp xuất khẩu và các đơn vị của quận huyện để đẩy mạnh sản xuất tạo nguồn hàng xuất khẩu, nâng cao chất lượng, phát triển tay nghề, đẩy kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này lên.

3. Đối với các Công ty cung ứng hàng xuất khẩu quận, huyện: mục đích chủ yếu của các Công ty này là nhằm khai thác các khả năng tiềm tàng và thế mạnh phát triển nguồn hàng xuất khẩu ở các quận, huyện. Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố cần giao cho các Công ty cung ứng hàng xuất khẩu quận huyện làm đại lý thu mua hàng xuất khẩu cho Tổng Công ty, mua hàng theo kế hoạch và giao hàng cho Tổng công ty xuất khẩu, theo đó Tổng công ty giải quyết cân đối quyền lợi cho quận huyện một cách thỏa đáng. Trên địa bàn quận huyện chỉ có một tổ chức thu mua hàng xuất khẩu của thành phố; cấm các đơn vị thuộc Trung ương quản lý và các tỉnh khác tổ chức thu mua hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố.

III - Về tổ chức thực hiện :

1) Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố cùng Ban Tổ chức chánh quyền bàn với Ban Tổ chức Thành ủy và các ngành chức năng làm 2 đề án.

Đề án I

Củng cố và chấn chỉnh tổ chức bộ máy của Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố, các công ty xí nghiệp trực thuộc, xác định chức năng, nhiệm vụ các

phòng, quy chế hoạt động, mối quan hệ, phân công, phân cấp để thoát khỏi bao cấp, tạo quyền chủ động cho cơ sở.

Đề án II

Sắp xếp tổ chức ngành ngoại thương thành phố cho phù hợp theo từng nhóm hàng: thủy hải sản, nông sản, công nghệ phẩm và thủ công mỹ nghệ trên cơ sở thống nhất, quản lý và tránh trùng lặp, chồng chéo, cản trở công việc của nhau.

2) Về công tác đầu tư tạo nguồn hàng xuất khẩu, cần tăng cường khâu chế biến hàng xuất khẩu của thành phố. Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố cần phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng thành phố, Ủy ban kế hoạch thành phố để giải quyết việc trích quỹ thu bù chênh lệch ngoại thương giao cho các công ty, xí nghiệp có liên quan để triển khai ngay việc đầu tư tạo nguồn hàng xuất khẩu ở các huyện ngoại thành; đồng thời nghiên cứu việc nhập máy móc, thiết bị, kỹ thuật, đầu tư và bổ sung cho bộ phận của các ngành sản xuất hàng xuất khẩu và cho bản thân ngành ngoại thương thành phố để nâng cao giá trị và chất lượng hàng xuất khẩu của thành phố.

Trước mắt, một số công tác cụ thể cần được triển khai ngay :

Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố kiểm kê lại toàn bộ hàng hóa nguyên liệu nhập khẩu còn tồn kho để giao ngay cho các công ty, xí nghiệp quận huyện đưa vào sản xuất kinh doanh và đối lưu hợp tác với các tỉnh – chú trọng các tỉnh trọng điểm. Đồng thời sớm trình phương án cung ứng hàng cho các siêu thị, quán ăn Việt Nam ở Singapore để Thương trực Ủy ban xem xét, quyết định cho triển khai.

- Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố cùng Sở Giao thông vận tải bàn việc sử dụng tàu Khánh hội đi nhận hàng hải sản tại liên doanh Minh Hải, nghiên cứu việc nhập tàu lạnh để khai thác, chế biến hàng hải sản của tỉnh Minh Hải.

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm triển khai ngay công tác xây dựng để sớm đưa cảng ở kho 18 đi vào hoạt động.

- Sở Thủy sản nghiên cứu phương án đầu tư, nhập máy móc đóng tàu đánh cá để trình Thương trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Yêu cầu Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố và các ngành chức năng lập kế hoạch cụ thể và phối hợp tổ chức triển khai ngay việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên.

5

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Quyền Chủ tịch

Đã ký PHAN VĂN KHẢI